



15 พฤศจิกายน 2565

เรียน ผู้ถือกรมธรรม์และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะดำเนินการควบบริษัทเข้ากันกับ บริษัท ชิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("ชิกน่า ประเทศไทย") ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ("วันที่การควบบริษัทมีผล") ตามแผนการควบบริษัทเข้ากันของบริษัทฯ และ ชิกน่า ประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ในการนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของชิกน่า ประเทศไทย ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการผ่านมติเห็นชอบการควบบริษัทเข้ากันระหว่างทั้งสองบริษัท อีกทั้งบริษัทฯ และชิกน่า ประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบสำหรับการควบบริษัทเข้ากันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในวันที่การควบบริษัทมีผล บริษัทฯ และ ชิกน่า ประเทศไทยจะสิ้นสภาพนิติบุคคล และเกิดเป็นบริษัทแห่งใหม่ ("บริษัทใหม่") ภายใต้ชื่อ "บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันของบริษัทฯ โดยธุรกิจทั้งหมด รวมถึงกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับให้อยู่ของบริษัทฯ จะถูกโอนไปยังบริษัทใหม่โดยผลของกฎหมาย

นับแต่วันที่การควบบริษัทมีผล สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ กรมธรรม์ของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจากบริษัทใหม่ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ชื่อ "บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)" ซึ่งเป็นชื่อปัจจุบันของบริษัทฯ และมีผลครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับปัจจุบันตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ โดยท่านสามารถแจ้งเคลมตามกรมธรรม์ฉบับนี้และต่ออายุกรมธรรม์กับบริษัทใหม่เสมือนว่าบริษัทใหม่เป็นผู้รับประกันภัยเดิมของท่าน ทั้งนี้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ บริษัทใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาที่ท่านแทนที่บริษัทฯ และจะรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ โดยสัญญาที่บริษัทฯ ได้เข้าทำกับท่านจะยังมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เสมือนบริษัทใหม่เป็นคู่สัญญาเดิม โดยสิทธิและหน้าที่ของท่านในฐานะคู่สัญญาของบริษัทฯ จะยังคงมีอยู่เช่นเดิม และท่านจะยังคงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันทรงคุณค่าของเราต่อไป

ในการควบบริษัทเข้ากัน บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังชิกน่า ประเทศไทยและบริษัทใหม่ ตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของชัย <https://www.chubb.com/th-th/footer/privacy-policy.html> โดย ณ วันที่การควบบริษัทมีผล บริษัทใหม่ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของชัย <https://www.chubb.com/th-th/footer/new-privacy-policy.html>

หากท่านมีความประสงค์จะคัดค้านการควบเข้ากันของบริษัทข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับจดหมายฉบับนี้ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัยที่เบอร์ 02-611-4000 ต่อ 8

ขอแสดงความนับถือ

ในนามของ

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นายแอนดรูว์ จอห์น นิสเบ็ท)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร